



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๖๔๕ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จันตรา สตรีท มาร์เก็ต

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจันตรา สตรีท มาร์เก็ต ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานของนักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาคณะต่างๆและประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จันตรา สตรีท มาร์เก็ต ประจำปี ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพย์สิน  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

หน้าที่ กำหนดนโยบายให้คำปรึกษาและตัดสินปัญหา

#### กรรมการดำเนินงาน

##### กรรมการฝ่ายประสานและดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย	เหลือทอง	ประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา	เรียนสร้อย	กรรมการ
นางสาวศิริเกศ	คัมพิทักษ์	กรรมการ
นายชินกร	จิระจจรจิตกุล	กรรมการ
นางผกาวดี	ไวกลีกรรม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณณี	ปลัดศรีช่วย	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นางปราณี	จำปาทอง	กรรมการ
นายอติพันธ์	ศรีโพธิ์	กรรมการ
นายสุเมธ	ทรัพย์เจริญ	กรรมการ
นายอิทธิรงค์	จงใจ	กรรมการ

นางสาวอมรรัตน์	จิวจิ้น	กรรมการ
นางสาวเพชรลดา	ประทุมวัน	กรรมการ
นายอัครเดช	สันทอง	กรรมการ
นางสาวภัทราพร	พลเสน	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลิคุปต์	กรรมการ
คณะกรรมการสภานักศึกษา		กรรมการ
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา		กรรมการ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์		กรรมการ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		กรรมการ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์		กรรมการ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		กรรมการ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรและชีวภาพ		กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการและเลขานุการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัยยุทธ	ดำหนก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเพ็ญพัทธ์	แก้วกระโทก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ตรวจสอบความพร้อมด้านต่างๆในการจัดกิจกรรม
๓. ควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#### กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ	ธัญญาวินิชกุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ	หาจตุรัส	รองประธานกรรมการ
นายเสนีย์	แนวทัศน์	กรรมการ
นายวิรัช	ฝึกเหลือง	กรรมการ
นายจตุรันต์	เหมือนสุดใจ	กรรมการ
นายอภิชาติ	รักพานิช	กรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ	ใจรักษ์	กรรมการ
นายพิสิษฐ์	ผอุนรัตน์	กรรมการ
นายสมพร	ดวงเกษ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพิมพ์พิศา	สหะวรกุลศักดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ติดตั้ง ดูแล การใช้เครื่องเสียง เพื่อใช้ในการแสดงดนตรี

### กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

นายบุญชัย	ลาภศรีสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
นายค่านวณ	วาสนาเป็นสุข	รองประธานกรรมการ
นายพิทยา	เรืองเดช	กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์	ใจหลัก	กรรมการ
นายสิทธิสารท	เฉียบแหลม	กรรมการ
นายสมะแอ	มีสตูล	กรรมการ
นายมนต์ชัย	แย้มสิน	กรรมการ
นายอุทัย	ไชยพร	กรรมการ
นายสุรพล	สุขประสิทธิ์	กรรมการ
นายปรีชา	อมรสันต์	กรรมการ
นายสมจิตร	การะพาซ	กรรมการ
นายธีรพล	สีบศรี	กรรมการ
นางสาววีย์	วงษ์พันธ์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวลัดดาวัลย์	คิดประโคน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่ ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
๒. ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบประปาให้พร้อมใช้งาน

### กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวอ้อมอุทัย	แสงแดง	ประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	รองประธานกรรมการ
นางสาวจารุวรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นายธนพล	เฉลียวจิตตนิช	กรรมการ
นางสาวพรประพิมพ์	บัวพิมพ์	กรรมการ
นางสาวดนิตา	แสงสาคร	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามช่องทางต่างๆ

### กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวอมรรัตน์	คล้ายสินธุ์	รองประธานกรรมการ
นายสัมฤทธิ์	เหมือนประโคน	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดเก็บค่าแผงร้านจำหน่ายสินค้า  
๒. สรุปรายได้จากการจัดเก็บค่าแผงร้านจำหน่ายสินค้า และรายงานต่อมหาวิทยาลัย

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม